

XÂY DỰNG ĐẢNG

VŨ THƯ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

(Tiếp theo trang 1)



Tỉnh lộ 454 từ cầu Tịnh Xuyên đi thành phố Thái Bình khang trang nhờ sự đồng thuận, ủng hộ giải phóng mặt bằng của hàng trăm hộ dân hai bên đường.

mà các thôn đảng ký ban đầu chỉ dừng lại ở 72 tấn. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong cho biết, do nhân dân e ngại phải đóng góp thêm nhiều kinh phí xây dựng NTM nên khi đó, dù xã, thôn tích cực tuyên truyền, vận động cũng không thể "vào" thêm được tấn xi măng nào. Công tác xây dựng NTM vướng nút thắt, phong trào của địa phương "tụt" lại phía sau.

Đồng chí Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, ngoài thuận lợi, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vũ Thư gặp không ít vướng mắc, nút thắt phát sinh trên các lĩnh vực. Đặc biệt, những năm gần đây, huyện triển khai nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm như xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, nâng cấp tỉnh lộ 454, xây dựng cụm công nghiệp Tân Minh, Vũ Hội... Công tác đến bù, GPMB phục vụ triển khai các dự án này khó, phức tạp và dễ phát sinh các nút thắt. Hoặc một số vụ việc tồn đọng từ lâu, khó giải quyết dứt điểm, cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặt ra yêu cầu bức thiết cho công tác dân vận của huyện.

Đổi mới công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về đổi mới, nâng

Huyện sẽ tích cực đổi mới phương thức, hoạt động công tác dân vận trong hệ thống chính trị theo hướng "khoản việc" cho người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Công tác dân vận trong mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền phải linh hoạt, thực hành phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", đặc biệt vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Hệ thống chính trị huyện quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Vũ Thư nhanh và bền vững.

Đồng chí NGUYỄN QUANG ANH Bí thư Huyện ủy Vũ Thư

cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã ban hành Quyết định số 725-QĐ/HU, ngày 18/4/2022 về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện. Theo đó, huyện xây dựng quy chế, giao nhiệm vụ, phương thức thực hiện cụ thể công tác dân vận cho mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, công tác dân vận được cả hệ thống chính trị của huyện quan tâm, triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Lưu Huyền Đức, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Nội dung, phương thức công tác dân vận của huyện gần đây có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, sát

với thực tiễn và gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", đội ngũ cán bộ dân vận của huyện và các xã, thị trấn thường xuyên, sâu sát cơ sở, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn, khúc mắc của nhân dân, từ đó tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện. Huyện đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" với 102 mô hình trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như mô hình vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, nâng cao hiệu quả sản xuất ở các xã Minh Khai, Tân Phong, Hiệp Hòa; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở Minh Lăng; đầu tư xây dựng, nâng cấp sân

thể thao thôn ở Tân Phong, Vũ Hội; mô hình phát triển đảng viên ở Vũ Vân, thị trấn... Đặc biệt, năm 2022, 100% xã, thị trấn đã tổ chức các cuộc đối thoại của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó củng cố niềm tin, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng các chủ trương, chính sách, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Dân vận linh hoạt để gỡ nút thắt

Đối với những vấn đề nổi cộm phát sinh, những nút thắt trên các lĩnh vực, huyện và các địa phương có sự linh hoạt trong công tác dân vận. "Ví như nút thắt trong GPMB của gia đình anh Đỗ Quang Trung, thôn Cự Lâm, cán bộ xã đã thường xuyên, kiên trì gặp gỡ, tuyên truyền để anh Trung và gia đình hiểu mục đích, ý nghĩa của dự án, quyền lợi của gia đình anh được hưởng khi tuyến đường được nâng cấp, mở rộng... Nhờ đó, sau vài tháng anh Trung đã hiểu, đồng thuận phá dỡ công trình và hiến đất, góp phần xây dựng đoạn đường tỉnh ĐT.454 rộng rãi hiện nay" - đồng chí Đỗ Ngọc Trai, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa cho biết.

Hay như việc không thể "vào" được xi măng để xây dựng NTM ở Tân Phong trước kia. "Ban Thường vụ Huyện ủy vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo, hướng dẫn, cùng với Đảng ủy, UBND xã tìm hướng giải quyết. Các chuyên tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại các xã trong huyện được Đảng ủy tổ chức cho toàn bộ đội ngũ cán bộ xã, thôn. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân được đẩy mạnh. Ngoài hỗ trợ 30.000 - 60.000 đồng/m<sup>2</sup> bê tông, xã vận động thôn Ô Mễ 1, Ô Mễ 2 xây dựng thành công các tuyến đường giao thông, tạo niềm tin cho nhân dân toàn xã. Nhờ gỡ được nút thắt, từ 72 tấn xi măng ban đầu, bà con đã sôi nổi đăng ký tổng số trên 3.000 tấn xi măng xây dựng các công trình, đưa xã về đích NTM năm 2015, thuộc top đầu của huyện" - đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong cho biết.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với tinh thần tích cực đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Đến nay Vũ Thư có 2 xã đạt NTM nâng cao; nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn đã và đang được triển khai đúng tiến độ; giao thông, diện mạo của huyện đổi mới. Năm 2022, Vũ Thư có 11/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.



Xã Vũ Vân làm tốt công tác vận động nông dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cho hiệu quả kinh tế cao hơn trước.

Y tế Thái Bình không ngừng đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ

Năm 2022 là năm ngành y tế Thái Bình tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp những tháng đầu năm, sự gia tăng một số bệnh không lây nhiễm và tình trạng thiếu, gián đoạn thuốc, vật tư y tế. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn ngành, mục tiêu phòng dịch, kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch chổng dịch; phục hồi, duy trì, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những tháng đầu năm 2022, không chỉ riêng Thái Bình, số ca mắc Covid-19 mới, ca nhập viện, ca nặng đều gia tăng ở các tỉnh, thành phố. Trước bối cảnh ấy, cả hệ thống chính trị và nhân dân các địa phương trong tỉnh đã tích cực vào cuộc, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch. Với vai trò của mình, ngành y tế đã kịp thời tham mưu các văn bản, kịch bản chống dịch Covid-19, tập trung mọi nguồn lực chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh; bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản ứng phó, tiến hành truy vết, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, cách ly người bệnh theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn, các điểm tiêm cố định và lưu động được thiết lập phù hợp với từng đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Cán bộ y tế cũng không quản ngày nghỉ, lễ, tết để tiêm vắc-xin cho người dân. 57 đợt tiêm với hơn 4,3 triệu mũi tiêm đã được thực hiện. Nhờ đó, dịch Covid-19 được kiểm soát, số ca tử vong do Covid-19 tại Thái Bình thấp hơn bình quân ca nước (tỷ lệ tại Thái Bình là 0,026%, trong khi tỷ lệ tử vong do Covid-19 bình quân cả nước là 0,4%).

Cùng với Covid-19 là sự tái nổi của một số bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết, tay chân miệng...) và sự xuất hiện của một số bệnh mới nổi (đậu mùa khỉ, viêm gan cấp không rõ nguyên nhân). Không để dịch chổng dịch, toàn ngành tiếp tục chủ động triển khai phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo mùa và các bệnh nguy hiểm với mục tiêu phát hiện sớm, khống chế kịp thời, không để dịch lớn xảy ra, giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong. Trong năm, dù số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não virus tăng song ca mắc đều được phát hiện, điều trị kịp thời.

Các chương trình y tế mục tiêu như: phòng, chống phong, lao, tiêm chủng mở rộng, sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe... đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ điều trị thành công bệnh lao đạt 95,6%; khám lồng ngực mới cho hơn 1,1 triệu lượt người, không phát hiện bệnh nhân phong mới. Quản lý và điều trị hơn 6.560 bệnh nhân tâm thần xã hội tại cộng đồng... Công tác dân số; an toàn thực phẩm được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,5%. Trong năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, xử phạt đối với các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm cũng đã kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ. Cùng với đó, mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố. Hiện 12 bệnh viện đa khoa huyện, 8 trung tâm y tế và 260 trạm y tế sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống trong khám, điều trị và phòng, chống dịch bệnh. Hệ thống phòng khám tư nhân, nhà thuốc, dịch vụ y tế tư nhân



Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

cũng phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động.

Khi dịch bệnh được kiểm soát, số lượng bệnh nhân khám, điều trị tăng cao, ngành y tế lại phải đổi mới với tình trạng thiếu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Khó chống khó, song với sự nỗ lực của toàn ngành, chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế không ngừng nâng lên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Năm 2022, các chỉ số khám chữa bệnh thường quy tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, tổng số lượt người bệnh khám bệnh tăng 16,9%; số lượt người bệnh điều trị nội trú tăng 17,2%; công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch tăng 13,9%; số ca phẫu thuật tăng 7,1% so với năm 2021. Công tác cấp cứu, khám chữa bệnh luôn được duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các tuyến, cứu sống nhiều ca bệnh nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người bệnh, không để xảy ra các sự cố y khoa nghiêm trọng. Mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng tiếp tục ổn định, phát triển. Hiện 221/260 trạm y tế tổ chức khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. 178/260 trạm y tế đạt chuẩn và 39 trạm y tế đạt tiến tiến về y học cổ truyền.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các bệnh viện tiếp tục đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá. Ngoài kỹ thuật thường quy, nhiều kỹ thuật cao, chuyên

sâu được triển khai thực hiện như: chụp, nong ống mạch vành bằng bóng; phẫu thuật giải phóng thần kinh ngoại biên; phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non; phẫu thuật điều trị gãy Lefort II bằng nẹp vít tự tiêu, chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh; đóng lỗ thông mũi màng trên trên có khe hở môi miệng... Bên cạnh đó, ngành y tế cũng chú trọng, thực hiện hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chẩn đoán, điều trị, xã hội hóa y tế, phối hợp bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án thuộc ngành y tế, hợp tác quốc tế lĩnh vực y tế... Các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh được đơn giản tối đa, giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh. Chuyển đổi số được quan tâm phát triển; đổi mới sống vật chất, tinh thần, chế độ chính sách của cán bộ, viên chức, người lao động được bảo đảm.

Năm 2023, với chủ đề "Trách nhiệm - Kỷ cương - Đẩy mạnh khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số - Bứt phá đi lên", ngành y tế tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện tốt các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Chủ động và tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công vụ, các mặt, lĩnh vực công tác của ngành. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo. Có những giải pháp quyết liệt để khắc phục những nội dung còn tồn tại của

năm 2022. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong y tế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số và các chương trình y tế mục tiêu. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa, đồng bộ hệ thống dữ liệu ngành để quản lý toàn diện các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý tài chính, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, phát hiện, bồi dưỡng và tổng kết điển hình tiên tiến, quan tâm những cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ và người lao động trực tiếp. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy ngành; tuyển dụng nhân lực phù hợp; tham mưu cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, nhất là bác sĩ về công tác tại y tế cơ sở, y tế dự phòng, các vị trí đặc thù khó tuyển để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thay mặt lãnh đạo ngành xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, nhân viên y tế trong tỉnh. Dù công tác ở lĩnh vực nào, ở đâu, cương vị gì... cũng luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp của ngành, xứng đáng với sự trân trọng và tôn vinh của xã hội: "Thấy thuốc như mẹ hiền".

PHẠM QUANG HOÀ Giám đốc Sở Y tế Thái Bình



Nhiều bệnh viện đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh.